

LE WATOSA

A MERRY FAIRY DUST

Phần phủ kì diệu giàu độ ẩm và những hạt phấn siêu nhỏ giúp bạn luôn có một lớp makeup đẹp trong cả ngày dài.

Trọng lượng: 30g

Giá 5,000 yên(chưa thuế)



Giới thiệu sản phẩm

Hạt phấn siêu mịn và nhỏ đem đến một lớp finish mượt mà.

Độ trong trẻo và căng bóng được giữ cả ngày.

Bảo vệ da khỏi tác động của môi trường bên ngoài, giữ lớp makeup luôn bền đẹp.

Chiết xuất nấm men, chiết xuất cam thảo, chiết xuất yukinoshita, chiết xuất sữa chua, chiết xuất lô hội, giúp da luôn được giữ ẩm cả ngày.

Chất phấn mềm, không làm vỡ lớp makeup, giữ trang điểm lâu trôi, cho bạn một làn da tươi sáng, mát dịu.

No. 9001 jewel

Tone trong suốt và sáng

Chi tiết sản phẩm

★Phần phủ cho bạn làn da mềm mại giống như đang phủ một lớp lụa rất mỏng trên da, làm nền da tự nhiên đến nổi tưởng như đang không dùng phấn phủ. Bằng cách phủ một lớp phấn mỏng, giúp làm đồng đều lớp nền và giúp lớp makeup bền đẹp cả ngày.

★Giúp da có độ phản chiếu ánh sáng tốt hơn. Làm mờ lỗ chân lông, cho bạn làn da trong trẻo và căng bóng trong suốt thời gian dài.

★Chứa chiết xuất nấm men, chiết xuất cam thảo, chiết xuất Yukinoshita, chiết xuất sữa chua, chiết xuất lô hội. Có tác dụng hữu hiệu bảo vệ da dưới tác động ngoài trời, lớp phấn phủ với những hạt phấn siêu mịn cho bạn hiệu quả giữ ẩm dài lâu.

Cách sử dụng

<Trường hợp sử dụng bông phấn>

Lấy lượng phấn tầm một nửa của bông phấn, tán một lượng đủ từ cổ cho đến khắp khuôn mặt rồi tán đều. Ở những phần rộng của mặt tới những đường góc mặt, táp bông phấn đều theo hướng xoay tròn

để phấn giữ trên da tốt hơn. Gấp đôi bông phấn để tán vào những phần nhỏ trên gương mặt như cánh mũi, vùng mắt.

<Trường hợp sử dụng chổi > cho một lớp nền tự nhiên hơn>

Lấy phấn bằng cọ có kích thước to tương đương với cọ phấn phủ, tán rộng lên toàn mặt và cổ. Phần lông cọ mềm sẽ làm cho phấn được trải đều trên da.

Thành phần:

[jewel]

Talc, polymethyl methacrylate, (dimethicon / vinyl dimethicon) crosspolymer, lauroyl lysine, aloe vera extract-1, squalane, tocopherol, yukinoshita, dung dịch sữa chua, lauroyl glutamate di (phyt , BG, isotridecyl isononanoate, neopentyl glycol dicaprato, dimethicon, silica, phenyl trimethicon, methicon, nước, methyl paraben, mica, oxit sắt.

Chú ý:

- ★ Không sử dụng ở những phần có những tổn thương như vết thương, dị ứng, mẩn ngứa.
- ★ Khi có những biểu hiện bất thường khi đang sử dụng hay sau khi sử dụng, cần ngưng sử dụng và đi đến cơ sở y tế da liễu để xin lời khuyên.
- ★ Để xa tầm tay trẻ em.
- ★ Không để ở nơi có nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp. Tránh ánh sáng trực tiếp.



SakuraDream
CO.,LTD.